

## การชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์

ผู้ชี้แจง	ชื่อ -สกุล นายธีร พุดเพราะ
	ตำแหน่ง ปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ
	หน่วยงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ

**ประเด็นปัญหา** วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ มีข่าวในสื่อออนไลน์ "สลต! ช้างตกมันกลางงานกฐินเหวียงสาวนั่งแหงนตาก ทำร้ายข้าตบกลางงานบุญ" ช้างในขบวนแห่กฐินตกมันทำร้ายผู้คนที่ไปร่วมทำบุญและนั่งแหงนบนหลังช้างตกลงมาได้รับบาดเจ็บ ๑ คนและมีผู้เสียชีวิตภายหลังนำส่งโรงพยาบาล จำนวน ๑ คน

### ข้อเท็จจริง

๑. กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากคาด ตรวจสอบแล้วพบว่า ช้างที่นำมาร่วมงานกฐินไม่พบว่ามีข้อมูลการขออนุญาตเคลื่อนย้ายเข้ามาภายในจังหวัดในระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์ซากสัตว์ (e-movement) ไม่มีการประสานจากวัดหรือชุมชนก่อนนำช้างเข้ามาและไม่มีการแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ภายหลังนำช้างเข้ามาในพื้นที่แล้ว และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ภายหลังทราบข่าวก็ไม่พบตัวช้างและมีผู้ให้ข้อมูลว่าช้างได้ถูกนำออกจากพื้นที่แล้วตั้งแต่หลังเกิดเหตุ ในเวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น.

๒. จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากคาดให้ข้อมูลว่าช้างที่ก่อเหตุเป็นช้างพัง ไม่ทราบชื่อ อายุ ๑๐ ปี เป็นคาราวานช้างที่ติดตามหลวงปู่ฤๅษีและขบวนคณะผู้มีจิตศรัทธาเจ้าภาพกฐิน จำนวน ๑๑ เชือก รถบรรทุก จำนวน ๑๑ คัน ทีมงานช้าง ประมาณ ๓๐ คน ซึ่งได้เดินทางมาจากจังหวัดสุรินทร์ถึงวัดในเย็นของวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ และพักอาศัยอยู่บริเวณด้านหลังวัดห่างจากวัดประมาณ ๒๐๐ เมตร

๓ ผู้ให้ข้อมูลแจ้งว่าเกิดเหตุในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เริ่มแห่กฐินเวลา ๐๙.๐๐ น. แห่แล้วเสร็จเวลา ๑๐.๐๐ น. และลงจากหลังช้างแล้วจำนวน ๗ เชือกและอยู่ระหว่างรองลงจากหลังช้างอีก ๔ เชือก การเกิดเหตุเนื่องจากคนเมานำอาหารไปหลอกว่าจะให้ช้างกินแต่ไม่ให้ ช้างจึงแสดงอาการหงุดหงิดไม่ใช้การตกมันและเหวียงทำให้คนนั่งบนหลังช้างตกลงมาและเข้าทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตภายหลังนำส่งโรงพยาบาล ภายหลังเกิดเหตุการณ์ช้างได้ถูกนำขึ้นรถออกจากพื้นที่ทันทีเนื่องจากกลัวว่าจะเกิดเหตุซ้ำ โดยมีผู้บาดเจ็บ ๑ รายเป็นเพศชายมีอาการซี่โครงหัก ขณะนี้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหนองคาย

**การดำเนินการ** ให้ข้อแนะนำการปฏิบัติที่ถูกต้องการเคลื่อนย้ายสัตว์โดยเฉพาะพื้นที่ปลายทางที่สัตว์จะเดินทางไปนั้น ต้องมีความพร้อมในการรองรับสัตว์ ให้มีที่อยู่อาศัยอย่างสะดวก สบาย มีอาหาร น้ำอย่างอุดมสมบูรณ์และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ไม่ทำให้สัตว์เครียด จึงต้องมีการขออนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ทุกครั้งและประสานเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ปลายทางนั้นให้ตรวจสอบด้วย เพื่อลดความเสี่ยงเรื่องโรคระบาดในสัตว์ โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน อันตรายจากสัตว์ และปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้เตรียมพร้อมในการควบคุมสัตว์ในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน เพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับอันตรายจากสัตว์

### ช่องทางการเผยแพร่

- ๑ เว็บไซต์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ
๒. เพจ Facebook สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ
๓. กลุ่มไลน์กระทรวงเกษตรบึงกาฬ

# รูปภาพประกอบการรายงานผลการชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์

หัวข้อเรื่อง ”สลด! ช้างตกมันกลางงานกฐินหญิงสาวนั่งแหงตก ทำร้ายซ้ำดับกลางงานบุญ”

## ประเด็นปัญหา

**สลด! ช้างตกมัน กลางงานกฐิน หญิงสาวนั่งแหงตก ทำร้ายซ้ำ ดับกลางงานบุญ**

คมชัดลึกออนไลน์  
อัปเดต 20 ธันวาคมที่ผ่านมา • เผยแพร่ 13 ธันวาคมที่ผ่านมา




**ช้างตกมัน กลางงานบุญกฐิน**

12 พ.ย. 2567 กรณีผู้ใช้งานเฟซบุ๊กรายหนึ่ง ได้โพสต์ภาพบรรยากาศหลังไปร่วมงานบุญ โดยพบว่าช้างในขบวนแห่กฐินได้ตกมันทำร้ายผู้คนที่ไปร่วมทำบุญและนั่งอยู่บนแหงตก ทำให้หญิงสาวที่นั่งอยู่ 2 คนตกลงมาได้รับบาดเจ็บ และช้างเข้าทำร้ายซ้ำได้จนบาดเจ็บสาหัส นำส่ง รพ.ปากคอด และเสียชีวิต

**สลด! ช้างร่วมงานแห่บุญกฐิน เกิดตกมัน แหงตกคนนั่งบนแหงตกล้ม ถูกทำร้ายซ้ำดับขนาด 1**


ทุกศก.ไอล่า



12 พ.ย. 2567 - 01:24 น.

ปีศาจ เทสตาลานบุญ ช้างร่วมแห่แหงตก กฐิน เกิดตกมัน แหงตกคนนั่งบนแหงตกที่ ถูกทำร้ายซ้ำ ดับขนาด 1 ราย ขนาดเจ็บสาหัส 1 คน ชาวบ้านวิ่งแตกตื่นหนีตายเอาตัวรอดออกมา

12 พ.ย. 67 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โศกโศกโศก ที่ไปร่วมงานแห่กฐินได้โพสต์ลงในเฟซบุ๊ก กรณี ช้างในขบวนแห่กฐินได้ตกมันทำร้ายผู้คนที่ไปร่วมทำบุญและนั่งอยู่บนแหงตก ทำให้หญิงสาวที่นั่งอยู่ 2



# รูปภาพประกอบการรายงานผลการชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์

หัวข้อเรื่อง ”สลด! ช้างตกมันกลางงานกฐินหญิงสาวนั่งแหงตก ทำร้ายซ้ำดับกลางงานบุญ”

## การดำเนินการ

